

Số: 220/TB-VP

Kiên Giang, ngày 25 tháng 02 năm 2022

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tại buổi làm việc với UBND huyện Giang Thành về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và xử lý những khó khăn vướng mắc**

Ngày 18 tháng 02 năm 2022, tại UBND huyện Giang Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành tổ chức buổi làm việc với UBND huyện Giang Thành về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và xử lý những khó khăn vướng mắc.

Cùng dự họp có Giám đốc (thủ trưởng) các Sở, ngành<sup>1</sup>: Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao, Y tế, Ngoại vụ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Viễn thông Kiên Giang, Văn phòng UBND tỉnh<sup>2</sup>; đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Trường Phát<sup>3</sup>. Về thành phần huyện Giang Thành gồm: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện Giang Thành báo cáo tóm tắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và các đề xuất, kiến nghị; ý kiến của các sở, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành kết luận, như sau:

### **I. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG**

UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần quyết liệt, tập trung chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện Giang Thành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. UBND huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trên địa bàn huyện được tập trung triển khai quyết liệt, có trách nhiệm cao, dịch bệnh được kiểm soát tốt; thực hiện hỗ trợ kịp thời cho người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, tiêm vắc-xin đạt cao so với các địa phương khác<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Các đơn vị cử cấp phó tham dự: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

<sup>2</sup> Phó Chánh Văn phòng Đỗ Thị Lệ Hào

<sup>3</sup> Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Vương Đức Trường

<sup>4</sup> tính đến ngày 16/02/2022: Tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi, mũi 1 đạt 100,46%, mũi 2 đạt 95,19%; mũi nhắc đạt 69,47%. Tiêm vắc xin cho người dưới 18 tuổi, mũi 1 đạt 96,75%, mũi 2 đạt 85,66%; nhập liệu đạt 100%.

Tình hình kinh tế - xã hội: Trong điều kiện khó khăn chung do ảnh hưởng Covid-19 nhưng huyện Giang Thành đã có sự cố gắng, tranh thủ được thời cơ kiểm soát dịch bệnh, giữ ổn định kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm góp phần tăng trưởng của tỉnh (+0,58%); trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ ổn định.

Bên cạnh những mặt đạt được, cũng còn những hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới: do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên còn một số chỉ tiêu đạt thấp so kế hoạch<sup>5</sup>; tội phạm, phạm pháp hình sự còn cao (13 vụ, tăng 02 vụ so với năm 2020); tình hình buôn lậu, gian lận thương mại còn diễn ra nhiều (phát hiện 237 vụ)...

## II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2022

**1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19:** thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương và Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 22/10/2021 của UBND tỉnh về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19... để phục hồi và phát triển kinh tế. Định kỳ/thường xuyên tổ chức thực hiện việc đánh giá, cập nhật và công bố cấp độ dịch để có các biện pháp y tế, hành chính phù hợp. Khẩn trương huy động mọi nguồn lực để tập trung tổ chức thực hiện, đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin đạt tiến độ và chỉ tiêu được giao; đảm bảo các điều kiện tổ chức tiêm trả đủ mũi 2 đúng theo kế hoạch<sup>6</sup> và tiêm mũi 3 đạt kế hoạch đề ra. Chuẩn bị tốt các điều kiện để các em trở lại trường, ngoài công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thì công tác học tập và giảng dạy phải được đảm bảo, đặc biệt là tâm lý của trẻ em, học sinh và giáo viên sau thời gian dài không đến trường học trực tiếp, yêu cầu UBND huyện tiếp tục quan tâm, theo dõi để kịp thời chỉ đạo thực hiện.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời phát hiện F0 trong học đường, đặc biệt là các cháu chưa được tiêm ngừa, kịp thời quan tâm, chăm sóc, điều trị không để bệnh trở nặng.

Tăng cường thông tin, tuyên truyền trong công tác phòng, chống dịch nhất là tuyến biên giới.

### 2. Về kinh tế - xã hội

Quyết tâm phải đảm bảo tăng trưởng đạt mức cao nhất kế hoạch đề ra theo Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 17/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Giang Thành năm 2022, tập trung chỉ đạo và đề ra giải pháp thực hiện 21 chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra.

<sup>5</sup> (1). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ; (2). Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản; (3). Huy động vốn đầu tư toàn xã hội; (4). Số người được giải quyết việc làm trong năm; (5). Tỷ lệ lao động qua đào tạo; (6). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế; (7). Tỷ lệ hộ nghèo.

<sup>6</sup> hiện tại mũi 2 đang hụt so với số lượng mũi 1 đã tiêm.

Căn cứ các nhiệm vụ/giải pháp đã được UBND huyện đề ra trong báo cáo, phải tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, với tinh thần quyết tâm cao nhất. Trong đó lưu ý: “*Tiếp tục chuyển dịch có hiệu quả cơ cấu kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp - xây dựng (tiểu thủ công nghiệp) và thương mại - dịch vụ*”.

**a) Về nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản:**

Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng lên chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa nông nghiệp, theo hướng bền vững, nâng cao chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ (không tập trung vào sản lượng) ứng dụng công nghệ cao gắn vào sản xuất để giảm chi phí.

- Tập trung phát triển nuôi tôm nước lợ theo hướng thâm canh, chuyển dần diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến sang thâm canh ...

- Quan tâm đến các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt về nguồn lực lao động để kịp thời hỗ trợ, tạo điều kiện thu hút lực lượng lao động cho doanh nghiệp.

- Kiểm soát ô nhiễm môi trường, nguồn nước phục vụ nuôi tôm và đảm bảo an toàn sản xuất.

**b) Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp:**

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch bùng phát bất cứ lúc nào, các doanh nghiệp cần phải thực hiện phòng, chống dịch an toàn, đảm bảo sản xuất không đứt gãy. Kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và triển khai các biện pháp vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, vừa thích ứng duy trì hoạt động sản xuất hiệu quả.

Quan tâm hỗ trợ phát triển các ngành nghề truyền thống hình thành các sản phẩm của địa phương.

**c) Đẩy nhanh tiến độ XD CB:**

Tiếp tục chủ động, tăng cường chặt chẽ trong công tác quản lý đầu tư công. Phấn đấu khối lượng hoàn thành và giải ngân đầu tư công đạt 100% kế hoạch vốn được phân bổ chậm nhất đến ngày 31/12/2022.

**d) Thu, chi ngân sách:** Quản lý chặt chẽ các nguồn thu bảo đảm tính ổn định, chống thất thu, nợ đọng thuế. Chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo chi phòng chống dịch, an sinh xã hội...

**đ) Quản lý đất đai, trật tự đô thị:**

Công tác quản lý đất công phải được bảo đảm, kịp thời rà soát, đối chiếu quy hoạch sử dụng đất, tuyệt đối không được cho thuê, mượn đất công; hạn chế tối đa xây dựng không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; quản lý chặt chẽ, chấm dứt tình trạng bao chiếm đất, xây dựng trái phép, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật.

### **3. Thực hiện tốt an sinh - xã hội**

Rà soát lại lực lượng lao động trở về từ các tỉnh do ảnh hưởng dịch Covid-19 để kịp thời giải quyết tạo việc làm cho các lao động không trở lại các tỉnh làm việc.

### **4. Giữ an ninh - trật tự**

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn xã hội, kiểm chế, kéo giảm các loại tội phạm.

- Thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là người dân khai báo, tố giác người nhập cảnh trái phép.

### **5. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính**

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

## **III. GIẢI QUYẾT CÁC KIẾN NGHỊ**

Qua báo cáo, có 09 kiến nghị của UBND huyện Giang Thành đối với UBND tỉnh, các kiến nghị cơ bản đã được các sở/ngành tham mưu giải quyết. Qua trao đổi với các sở/ngành, đề nghị địa phương cố gắng ngoài việc gửi văn bản đến các sở/ngành thì cần dành thời gian lên làm việc trực tiếp với các sở/ngành có liên quan để kịp thời phối hợp, tham mưu UBND tỉnh xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

### **1. Đối với kiến nghị sớm triển khai thi công dự án Trung tâm Y tế huyện**

Đề nghị UBND huyện Giang Thành phải có phương án đào tạo nhân sự cho Trung tâm Y tế huyện song song với quá trình triển khai thi công để khi Trung tâm Y tế huyện hoàn thành đi vào hoạt động đạt hiệu quả.

### **2. Việc các bến tạm đang hoạt động tại địa bàn huyện**

Đề nghị Sở Giao thông vận tải cùng UBND huyện rà soát, đánh giá lại mức độ an toàn của các bến tạm để bảo đảm hành lang an toàn giao thông, tham mưu UBND tỉnh có giải pháp xử lý.

### **3. Quy hoạch Khu kinh tế Cửa khẩu huyện Giang Thành**

Đề nghị UBND huyện phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở/ngành có liên quan cùng đơn vị tư vấn lập quy hoạch để rà soát, tích hợp các nội dung, định hướng quy hoạch trên địa bàn vào phương án phát triển của huyện, cũng như tích hợp vào quy hoạch tỉnh nhằm đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả của quy hoạch.

#### 4. Xử lý các hành vi lấn, chiếm đất tại Đồng Cỏ Bàng

- Giao Công an tỉnh phối hợp, hỗ trợ UBND huyện rà soát lại các thủ tục pháp lý để thực hiện các biện pháp cưỡng chế các hộ dân có hành vi lấn, chiếm đất không chịu di dời.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổ trưởng Tổ Công tác của tỉnh theo Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh, rà soát, xem xét phương án các hộ đề nghị đổi đất để tham mưu UBND tỉnh hướng giải quyết.

Đối với các kiến nghị của UBND huyện Giang Thành, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành sớm rà soát lại các nội dung kiến nghị, tham mưu, đề xuất cụ thể để UBND tỉnh giải quyết khó khăn cho huyện Giang Thành làm căn cứ triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Giao Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc tiến độ; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Thành. đến các sở, ngành và UBND huyện Giang Thành biết để thực hiện. /.

#### Nơi nhận:

- Như thành phần dự họp;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh;
- LĐVP; CVNC;
- Lưu: VT, phmanh (01b).

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Đỗ Thị Lệ Hảo**